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Eitem 1 ar yr Agenda: Sesiwn trafod ar ddatblygu Strategaeth i Bobl Hn yng Nghymru 

Cyflwynodd y Cadeirydd yr eitem hon yn fyr. Dywedodd fod y strategaeth i Bobl Hn yng 
Nghymru yn cael ei datblygu gan y Cynulliad Cenedlaethol a bod papur ymgynghorol wedi ei 
gyhoeddi yng Ngorffennaf. Fel rhan o'r broses ymgynghori, mae pedwar pwyllgor rhanbarth y 
Cynulliad yn trafod beth ddylid ei gynnwys mewn strategaeth o'r fath gyda'r cyrff sy'n gweithio 
gyda phobl hn ac yn darparu gwasanaethau ar eu cyfer. 

Dylai Strategaeth ddrafft fod ar gael ym Mawrth 2002; caiff ei hystyried wedyn gan y Pwyllgor 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yng ngwanwyn 2002 a'i chyhoeddi erbyn haf 2002.

Sefydliad

Cyngor Sir Powys

Cynrychiolwyr:

Chris Mann, Cadeirydd, Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol

Phil Robson, Pennaeth Gweithrediadau (Pobl Hn ac Anabledd Corfforol), Adran 
Gwasanaethau Cymdeithasol Powys

Gwnaethpwyd y pwyntiau allweddol canlynol yn y cyflwyniad:

●     Dylai'r Cynulliad ddarparu adnoddau priodol i sicrhau bod y Strategaeth yn llwyddo.
●     Mae llawer o'r problemau sy'n wynebu pobl hn ym Mhowys yn deillio o natur hynod 

wledig y sir. Mae'r problemau hyn yn cynnwys cael gafael ar wybodaeth a 
gwasanaethau gofal yn y gymuned, a bod pobl yn cael eu hynysu yn gymdeithasol.

●     Mae Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Powys mewn sefyllfa dda i ddiwallu anghenion 
pobl hn yn y sir. Mae'n meithrin perthynas gryfach gyda chydweithwyr yn y sector iechyd 
ac yn gobeithio cynnwys pobl hn yn y gwaith o gynllunio a datblygu gwasanaethau.

●     Roedd angen i'r Pwyllgor gofio bod fframwaith gwasanaeth cenedlaethol i bobl hn 
eisoes wedi ei ddatblygu yn Lloegr. Dylai fframwaith i Gymru geisio adeiladu ar hynny.

●     Mae angen i ethos darparu gwasanaethau newid o ddiwylliant dibyniaeth i un sy'n 
"galluogi".

●     Bydd angen i'r Strategaeth adlewyrchu'r ffaith na all unrhyw asiantaeth weithio ar ei 
phen ei hun ar wahân i bawb arall ac y dylai gwasanaethau bob amser geisio 
integreiddio. Mae rôl y sector annibynnol hefyd yn holl-bwysig; oni all awdurdodau lleol 
brynu gofal am bris sy'n realistig am y safonau a ddisgwyliwn, efallai mai anaml yn unig 
y bydd safonau gofal yn codi uwchlaw'r lefel isaf a ganiateir.

●     Mae Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Powys wedi rhoi ei holl gartrefi gofal preswyl 
allan i bartneriaethau BUPA ac mae'r contractau hyn eisoes yn talu'r ffordd o safbwynt 



sefyllfa ariannol yr Adran.
●     Mae ymgyrchoedd i annog pobl i hawlio budd-daliadau lles ym Mhowys yn parhau i 

amlygu'r anawsterau a wynebir gan gynifer o bobl o ran manteisio ar y budd-daliadau y 
mae ganddynt hawl iddynt.

●     Mae darparu offer i bobl hn yn rhywbeth sydd wedi ei esgeuluso yng Nghymru dros y 
blynyddoedd. Yn Lloegr, darparwyd cyllid ychwanegol sylweddol ar gyfer gwasanaethau 
offer ac mae'r un angen am gyllid ychwanegol yn bodoli yng Nghymru.

●     Mae angen hefyd ystyried grantiau adnewyddu tai. Mae angen diwygio'r system er 
mwyn i bobl hn allu cael cymorth priodol ac amserol.

Sefydliad 

Cyngor Sir Ceredigion 

Cynrychiolydd:

Parry Davies, Cyfarwyddwr, Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnaethpwyd y pwyntiau allweddol canlynol yn y cyflwyniad:

●     Cyfyngodd Mr Davies ei sylwadau i Gartrefi Nyrsio Preswyl Annibynnol. Roedd hwn yn 
fater o bryder mawr yn y Sir gan fod sawl cartref o'r fath wedi cau yn ardal yr Awdurdod 
dros y blynyddoedd diwethaf.

●     Mae'r Cyngor yn amcangyfrif bod 122 o lefydd preswyl wedi eu colli i gyd dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf.

●     Gellir priodoli'r colledion hyn yn rhannol i gartrefi'n cau, ond hefyd i faterion eraill yn 
ymwneud â maint ystafelloedd, cymwysterau staff a rheolwyr a chadw staff.

●     Croesawai Cyngor Sir Ceredigion y broses arolygu annibynnol ddiweddar at ddibenion 
rheoleiddio a fydd yn cael effaith sylweddol yn y sir.

●     Croesawai'r Awdurdod Strategaeth ddiweddar y Cynulliad Cenedlaethol ar Faterion 
Gweithlu a'r arian ychwanegol a neilltuwyd i godi ymwybyddiaeth o ofal cymdeithasol 
yng Nghymru, ond ni fydd natur byrdymor y cyllid yn ei alluogi i fynd i'r afael â'r hyn sydd 
wrth wraidd y mater, sef y ffïoedd a dalir i'r Sector Nyrsio a Phreswyl Annibynnol.

Sefydliad

Awdurdod Iechyd Dyfed Powys 

Cynrychiolwyr:

Dr William Ritchie



Mr Stuart Moncur

Gwnaethpwyd y pwyntiau allweddol canlynol yn y drafodaeth:

●     Mae pobl hn, yn enwedig y rheini ym mhen uchaf y grp oedran, yn defnyddio llawer mwy 
ar wasanaethau iechyd na'r boblogaeth iau.

●     Yn y sector ysbytai, caiff dwy ran o dair o'r holl welyau eu defnyddio gan bersonau dros 
64 oed. O ganlyniad, mae gwasanaethau iechyd yn elfen bwysig iawn mewn unrhyw 
strategaeth ar gyfer pobl hn.

●     Gallai'r fframwaith gwasanaeth cenedlaethol a sefydlwyd yn ddiweddar yn Lloegr roi 
ffocws i ddatblygu safonau cyffelyb yng Nghymru.

●     Rhaid i strategaeth i bobl hn gynnwys egwyddorion craidd a ddatblygwyd ar draws 
sbectrwm o ofynion gofal a dylai ymdrin â materion anghydraddoldeb a thlodi sy'n 
effeithio ar ofalwyr mewn oed, ac ymdrin â mynediad at drafnidiaeth.

●     Byddai ailsefydlu a gofal seibiant hefyd yn elfen allweddol mewn unrhyw strategaeth a 
byddai gweithredu ar ffurf tîm amlddisgyblaethol yn mynd ran o'r ffordd tuag at sicrhau 
nifer o ganlyniadau gwell. Mae'n hanfodol bod yna gydlyniad rhwng y strategaeth i'r 
henoed a strategaethau eraill sy'n ymwneud ag iechyd.

●     Dylai'r strategaeth gydgyfnerthu'r syniadau da sydd eisoes yn yr arfaeth a darparu 
adnoddau digonol ar eu cyfer.

Sefydliad

Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion

Cynrychiolydd:

Hugh Chadderton

Nyrs Ymgynghorol

Gwnaethpwyd y pwyntiau allweddol isod yn y cyflwyniad:

●     Nid yw dogfennau strategaeth bob amser yn glir yngln â'r syniadau mawr sy'n ofynnol i 
yrru datblygiad gofal iechyd yn ei flaen. Mae yna dri syniad mawr a ddylai fod yn 
ganolog i ddatblygiad strategaeth ar gyfer pobl hn yng Nghymru, sef:

●     Lefel uchel o iechyd
●     Cyfranogi
●     Cartref

●     Dylid ystyried tair elfen hefyd wrth ymdrin ag iechyd yr henoed, gan ganolbwyntio ar sut 



mae asesu risg pan fo pobl yn ganol oed, edrych ar y profiad o fod yn hen a sut yr ydym 
yn dyrannu adnoddau.

●     O safbwynt lefel uchel o iechyd, yr elfennau yw cymryd cyfrifoldeb am eich hunan, 
ymwybyddiaeth o faeth, ffitrwydd corfforol, rheoli straen a sensitifrwydd amgylcheddol. 
Dylai'r syniad canolog hwn gael ei fynegi ym mhob strategaeth iechyd ond ni fu'n 
arbennig o amlwg hyd yma.

●     O safbwynt cyfranogi, dylid annog y rhai sy'n dibynnu ar ofal iechyd i gymryd rhan ym 
mhob agwedd o gynllunio gofal iechyd.

●     Yng nghyswllt y cartref, mae iechyd i bobl mewn oed yn gymysgedd cyfnewidiol o 
gartrefi cyfarwydd, cartrefi sydd wedi torri a chartrefi newydd; mae gan y llywodraeth 
gyfrifoldeb i fuddsoddi ym mhob un o'r rhain.

●     Os na fydd strategaethau polisi yn newid y pwyslais oddi ar fio-feddygaeth tuag at 
syniadau mawr canolog yna prin y byddant yn gwneud dim gwell na chynt.

Sefydliad

Pensiynwyr Cymru

Cynrychiolydd:

Jim Hammonds

Gwnaethpwyd y pwyntiau allweddol isod yn y cyflwyniad:

●     Mae Pensiynwyr Cymru am weld agwedd fwy radical tuag at ddelio â phroblemau'r 
henoed ac am ddilyn esiampl Senedd yr Alban i herio agweddau llywodraeth ganol.

●     Gofynnodd Mr Hammonds i'r Cynulliad herio fformiwla Barnet a rhoi mwy o bwyslais ar y 
llu anghysonderau a wynebir gan Gymru.

●     Mae darpariaeth teithio am ddim i'r henoed yn flaenoriaeth. Byddai hynny, er enghraifft, 
yn galluogi pensiynwyr i ryngweithio'n fwy agos ag asiantaethau megis y Cynulliad.

●     Pwysleisiodd Mr Hammonds bwysigrwydd y gwirfoddolwr a dywedodd mai bach yw'r 
cyllid a roddir i'w sefydliad ef o'i gymharu â'r hyn a roddir i Age Concern Cymru.

Gwnaethpwyd y pwyntiau canlynol yn y sesiwn meicroffon agored:

●     Dywedodd Alwyn Rowlands o Gymdeithas Clefyd Alzheimer’s fod yna 40,000 o bobl 
yng Nghymru â dementia ac wrth i'r boblogaeth gynyddu felly hefyd y mae nifer y bobl 
sy'n dioddef o Alzheimer's. Roedd yn llwyr gefnogi'r angen am strategaeth i bobl hn ond 
pwysleisiodd y pwysigrwydd y dylid ei roi mewn strategaeth o'r fath i ddarparu gofal 
hirdymor, sicrhau bod gwasanaethau ar gael a'r fframwaith gwasanaeth cenedlaethol.

●     Croesawai Lyndon Lloyd a gynrychiolai Gyngor Cymuned Beulah y ffaith bod 
strategaeth i bobl hn yn cael ei datblygu ond mynegodd bryder yngln â'r diffyg 



darpariaeth ysbyty yn ardal De Ceredigion. Mae pobl yn aml yn gorfod teithio 30 neu 40 
milltir i Glangwili neu Fronglais i dderbyn y driniaeth y mae ei hangen arnynt. Roedd 
mawr angen meddyg ymgynghorol sy'n arbenigo ym maes geriatreg yn Aberteifi.

Nodwyd y sylwadau hyn hefyd:

●     Y dylid ystyried rhoi cymorth grant uniongyrchol i'r sector gwirfoddol.
●     Bod angen uwchraddio'r gwasanaethau damwain ac argyfwng yn Ne Ceredigion.

GWEITHREDU:

I gloi dywedodd y Cadeirydd y byddai'n ysgrifennu at Weinidog Iechyd y Cynulliad yn amgáu'r 
dystiolaeth a dderbyniwyd yn y cyfarfod hwn ac yn gofyn iddi ei bwydo i mewn i'r Strategaeth.

Eitem 2: Sesiwn trafod ar ddatblygiad maes awyr Aberporth 

Eglurodd y Cadeirydd y cefndir i'r eitem hon. Gan fod y Pwyllgor yn cwrdd yn Aberporth 
dywedodd ei bod yn teimlo mai priodol oedd iddo drafod mater allweddol o bwys lleol, sef y 
problemau seilwaith dr yn Ne Ceredigion, yn enwedig mewn perthynas â datblygiad maes 
awyr Aberporth.

Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad tîm gan:

Dr Geraint Davies, Awdurdod Datblygu Cymru

Y Cyng. Dai Lloyd-Evans, Cyngor Sir Ceredigion 

Donald Booth, QinetiQ

Marc Davies, Dr Cymru

Siaradodd y pedwar cyflwynydd gan gyfeirio at eu cyflwyniadau ysgrifenedig sydd ar gael o 
dan MID-04-01(p.5a-d).

Codwyd y pwyntiau canlynol yn y sesiwn holi ac ateb dilynol:

●     Canolbwyntiodd y drafodaeth ar y problemau gyda'r cyflenwad dr yn Ne Ceredigion a'r 
angen i sicrhau buddsoddiad rheoleiddio. Eglurodd Dr Cymru mai OFWAT, yn ei 
adolygiadau cyfnodol dros gyfnodau rheoleiddio 5-mlynedd, sy'n pennu ei gynlluniau 
buddsoddi. Yn Adolygiad Cyfnodol 1999, ni chymeradwywyd ei gynlluniau adnoddau dr. 
Roedd barn OFWAT wedi ei seilio ar ddiffyg angen a diffyg cefnogaeth o du'r 



cwsmeriaid. Mae'r eglurhad a roddwyd gan OFWAT o hynny a'i ddealltwriaeth o'r 
anghenion am adnoddau yng nghanol a de Ceredigion wedi eu cyhoeddi fel atodiad at y 
cofnodion hyn.

●     Bwriwyd rhywfaint o amheuaeth ar ddichonoldeb economaidd y cynnig i ddatblygu'r 
maes awyr. Dywedodd Mr Booth mai nid cyflwyno gwasanaeth hedfan rheolaidd i 
deithwyr oedd bwriad QinetiQ’s ond darparu gwasanaeth logisteg awyr dibynadwy a 
llwyr weithredol.

●     Nod Dr Cymru yw sicrhau cefnogaeth y corff rheoleiddio a rhoi'r cynllun arfaethedig i 
gynyddu'r adnoddau dr ar waith cyn gynted â phosibl.

Sesiwn meicroffon agored ar ddatblygiad Aberporth

Nodwyd y pwyntiau canlynol:

●     Codwyd amheuaeth gan Mr Robin Logan-Reid o ACTYMA yngln â dichonoldeb 
hirdymor QinetiQ. Yn wahanol i DERA, dywedodd nad yw'r cwmni'n gweithgynhyrchu 
dim ond yn dibynnu ar gyd-fentrau uwch-dechnoleg. Roedd angen i'r gwleidyddion a'r 
cynllunwyr asesu'r cwmni a blaenamcanu'r risg cyn rhoi caniatâd i'r cynllun fynd yn ei 
flaen. Teimlai nad oedd yna unrhyw obaith o gwbl o sefydlu maes awyr dinesig yn 
Aberporth. Ategwyd ei farn gan siaradwyr eraill a deimlai na ddylai'r prosiect fynd yn ei 
flaen hyd nes y bydd asesiadau effaith manwl wedi eu cynnal i asesu'r lefelau sn posibl 
a'r effaith ar dwristiaeth. Lleisiwyd pryderon hefyd nad oedd trigolion lleol sy'n 
gwrthwynebu'r cynllun yn cael yr un cyfle â'r datblygwyr i gyflwyno eu hachos.

●     Cymerwyd safbwynt croes gan siaradwyr eraill a ddywedodd y byddai datblygu'r maes 
awyr a'r parc technoleg yn dod ag enillion economaidd mawr i'r ardal ac yn atal y llif o 
bobl ifanc sy'n symud o'r ardal i chwilio am gyfleoedd gwaith.

●     GWEITHREDU: Cytunodd yr Aelodau fod angen i Dr Cymru sicrhau buddsoddiad 
rheoleiddio fel mater o frys, yn sicr cyn yr Adolygiad Cyfnodol nesaf sydd i fod i'w gynnal 
yn 2004. Cefnogasant awgrym y Cadeirydd y dylai'r Pwyllgor ysgrifennu ar fyrder am 
hyn at OFWAT ac at Sue Essex, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a 
Thrafnidiaeth.

Eitem 3: Sesiwn Meicroffon Agored Cyffredinol

●     Gwnaeth John Adams-Lewis, Maer Aberteifi, ddatganiad i'r Pwyllgor ar ran pobl 
Aberteifi. Tynnodd sylw'r Pwyllgor at helynt Castell Aberteifi a phenderfyniad diweddar 
CADW nad yw "o'r farn bod yr olion sydd ar ôl yn ddigon da i gyfiawnhau ei gymryd i ofal 
y genedl". Dywedodd y byddai pobl Aberteifi a llawer o haneswyr o fri yn anghytuno â'r 
datganiad hwn. Ni wnaeth y Bwrdd Henebion gyhoeddi'r meini prawf y seiliwyd y 
penderfyniad hwn arnynt. Ar ben hynny, cyfarfu'r Bwrdd yn gyfrinachol heb gyhoeddi 
agenda a dim ond dri mis yn ddiweddarach y daeth ei benderfyniad i'r amlwg, a olygai 



felly fod y dyddiad cau cyfreithiol er mwyn ei herio wedi mynd heibio. Apeliai pobl 
Aberteifi ar i un ai CADW neu Gyngor Sir Ceredigion (neu'r ddau ohonynt) ystyried eu 
cyfrifoldebau ac y dylid eu hannog, gyda help y Cynulliad Cenedlaethol, i gymryd y 
Castell i feddiant cyhoeddus.

Eitem 4: Cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf yn Llanidloes

Cadarnhawyd y cofnodion ar ôl ychwanegu'r gwelliant isod y cytunwyd arno:

●     Dywedodd y Cyng Alun Lloyd-Jones fod Cyngor Sir Ceredigion yn gobeithio ehangu'r 
clybiau solar, a ffurfiwyd mewn partneriaeth ag Ymlaen, ar gyfer busnesau bach a 
chanolig eu maint sy'n ymwneud â'r diwydiant twristiaeth. Ychwanegodd fod angen 
edrych yn ddifrifol iawn ar dargedau ynni adnewyddadwy, cyn belled ag y mae ffermydd 
gwynt yn y cwestiwn. Yn ei farn ef, pe bai targedau ystyrlon eisoes wedi eu sefydlu, 
mae'n bur debyg y byddai Ceredigion wedi mynd dros ei thargedau. Roedd gosod 
targedau yn fater yr oedd angen edrych arno'n ddifrifol iawn oherwydd, yn ei farn ef, 
roedd rhai awdurdodau lleol yn ysgwyddo baich trymach nag eraill.

 

 

 

 

Cyfarfod nesaf:

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu ar 7 Rhagfyr.

 

 

 

 

 

 



 

Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor Tachwedd 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RHAGDYBIAETHAU ADOLYGIAD CYFNODOL OFWAT PARTHED ANGHENION 
GWARIANT CYDBWYSO'R CYFLENWAD/Y GALW YNG NGHYMRU

 

Sut mae cyfyngiadau pris yn gweithio

Mae gan Gyfarwyddwr Cyffredinol y Gwasanaethau Dr ddyletswydd i sicrhau bod cwmnïau dr 
(a charthffosiaeth) Cymru a Lloegr yn gallu ariannu eu swyddogaethau. Mae ganddo hefyd 
ddyletswydd i sicrhau bod y gweithgareddau hyn yn cael eu cyflawni'n effeithlon. Er mwyn 
cyflawni'r dyletswyddau hyn, mae Ofwat yn casglu gwybodaeth gan y cwmnïau am eu gofynion 
gwariant, ac yna gosod cyfyngiadau pris bob 5 mlynedd. Seilir y cyfyngiadau pris ar ‘becyn’ o 
ragdybiaethau am gostau a refeniw cwmni i'r dyfodol. 

Os yw cwmni'n tybio na fydd y cyfyngiadau pris yn caniatáu iddo ariannu ei swyddogaethau, 
gall fynnu bod y mater yn cael ei gyfeirio i'r Comisiwn Cystadleuaeth er mwyn edrych eto ar y 
cyfyngiadau pris a ganiatawyd. Ar ôl pennu'r pris yn 1999, nid apeliodd Dr Cymru at y 
Comisiwn Cystadleuaeth a derbyniodd benderfyniad Ofwat.

Mae hefyd yn bosibl ailagor y cyfyngiadau pris o fewn y cyfnod pum mlynedd, ond dim ond o 
dan amgylchiadau penodol a nodir yn nhrwyddedau'r cwmnïau. Mae'r rhain yn aml yn 
ymwneud â newid i'r rhwymedigaethau cyfreithiol a wynebir gan gwmni. Nid yw'r mater a 
ddisgrifir yn ardal canol a de Ceredigion yn dod o fewn cwmpas y darpariaethau hynny.

O dan y drefn hon, nid yw Ofwat yn microreoli rhaglen fuddsoddi'r cwmni; mae'n caniatáu i'r 
cwmni osod trefn flaenoriaethol ei anghenion buddsoddi ei hun. Nid yw penderfyniad Ofwat ar 
gyfyngiadau pris yn effeithio mewn unrhyw ffordd ar ddyletswyddau'r cwmni o dan ad.52 ac 
ad.55 Deddf Diwydiant Dr 1991 i ddarparu cyflenwadau dr at ddibenion domestig ac 
annomestig.

Rhagdybiaethau Ofwat yngln â gwariant cydbwyso'r cyflenwad/y galw

Y ffordd yr aethom ati i ystyried ariannu buddsoddiadau cydbwyso'r cyflenwad/y galw yn 
adolygiad pris 1999 oedd peidio â phriodoli cyllid i gynlluniau penodol. Seiliwyd ein 
rhagdybiaethau am anghenion gwariant cydbwyso'r cyflenwad/y galw yn 1999 ar 
flaenamcaniadau incwm Dr Cymru i'r dyfodol. Ystyriwyd y twf mewn refeniw, o gwsmeriaid 



sydd ar fesuryddion ac o gysylltiadau newydd â'r rhwydwaith, yn ogystal â chyfraniadau cyfalaf 
gan ddatblygwyr safleoedd lle mae angen cysylltiadau newydd â system Dr Cymru. Gelwir y 
cyfraniadau cyfalaf hyn yn daliadau archebu a thaliadau seilwaith. Mae gan gwmnïau hawl 
gyfreithiol i adfer y rhain er mwyn talu'r gost o ddarparu gwasanaethau dr a charthffosiaeth i 
gwsmeriaid newydd.

Rydym yn ymdrin â chyfyngiadau pris drwy ffrwyno'r cynnydd a ganiateir mewn biliau ar 
gyfartaledd, yn hytrach na chyfyngu ar gyfanswm refeniw'r cwmni. Felly byddem yn disgwyl i 
dwf yn y galw am wasanaethau dr yn unrhyw ran o ardal Dr Cymru arwain at dwf yn refeniw'r 
cwmni, waeth beth fo'r prisiau a bennwyd. Rhwng un adolygiad cyfnodol a'r llall, mae'n agored 
i Dr Cymru gyllido ei fuddsoddiadau mewn adnoddau a seilwaith newydd i ateb galwadau 
newydd am ei wasanaethau o dwf o'r fath yn y refeniw.

 

Ein dealltwriaeth ni o'r angen am adnoddau yng nghanol a de Ceredigion

Adeg Adolygiad Cyfnodol 1999, roedd Dr Cymru yn cynllunio buddsoddiadau ar gyfer y dyfodol 
ar sail polisi ‘dim gwaharddiad ar bibellau dyfrio’, a nododd fod angen gwario i gynyddu'r 
adnoddau dr sydd ar gael yn ystod tywydd sych mewn nifer o ardaloedd penodol, gan 
gynnwys canol a de Ceredigion. Fel a nodwyd yn ‘Future water and sewerage charges 2000-
05’ (td35), credwn ni ac Asiantaeth yr Amgylchedd y dylai cwmnïau gadw'r opsiwn o bennu 
gwaharddiad dros dro ar bibellau dyfrio fel arf i reoli'r galw. Ein barn oedd y byddai sicrwydd y 
cynlluniau cyflenwi a gynigiai Dr Cymru yn arwain at wella'r lefelau gwasanaeth yr oedd eisoes 
yn eu cynnig. Aseswyd ceisiadau'r cwmni am waith i wella sicrwydd y cyflenwad drwy astudio 
tystiolaeth am ddiffygion yn y gorffennol (er enghraifft, y defnydd o waharddiadau ar bibellau 
dyfrio a gorchmynion sychdwr er mwyn cynnal cyflenwadau) a'r gefnogaeth ymysg cwsmeriaid 
i wariant o'r fath. Nid oedd Dr Cymru yn cyflawni'r meini prawf hyn.

Yn adroddiad diweddaru Dr Cymru Medi 2001 ar ei gynllun adnoddau dr, dywed y cwmni na 
fydd y buddsoddiad ar y biblinell drosglwyddo a gynlluniwyd yn wreiddiol yng Ngheredigion yn 
mynd rhagddo. Fodd bynnag, nid yw'r cwmni'n sôn am unrhyw anawsterau i gyflenwi 
cwsmeriaid yn y rhanbarth hwnnw. Ar yr wyneb, nid yw'r data cydbwysedd dr cylchfaol yn 
awgrymu y ceir unrhyw anawsterau yn y dyfodol agos i ateb galw newydd yn yr ardal honno.

 

Ofwat

29 Hydref 2001
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